

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

MIDA – ไม่ไหวจริงหรือเปล่า(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... ก็แค่นี้ดิ้นแล้วๆ มาว่า “ไม่น่าจะมี New High” หรือกะ เดี่ยวถึง

เวลาจะลง ก็คงจะลงมามีกรอบ หรือไม่ก็อยู่ในกรอบ Sideways ออกด้านข้างเสียมากกว่า... ตลาด นะครับ หรือ SET Index นั้นแหละ ที่ได้ยื่นมา ซึ่งนั้นก็หมายถึงว่า จะไม่มีโอกาสไปได้เกิน 1850 นั้นเอง ซึ่งจะจริงหรือไม่จริงนั้น เหนือเมฆก็ไม่อยากบอกเหมือนเดิมหรือกว่า “รอให้เขาเฉลย” แล้วค่อยทำตามเขาต่อไป ที่บอกว่ารอบนี้ ไม่อยากรอเฉลย เพราะมองๆ แล้ว 1850+/- นั้น จากตรงนั้นขึ้นไป มันถือว่าไกลพอสมควร การจะไปรอเฉลยแถวๆ 1850+/- แล้วไล่ตาม มันก็ดูว่าจะเสียราคาไปหน่อย... ถ้าอย่างนั้น เรายังมาคาดหรือวิเคราะห์ไปข้างหน้ากันเสียหน่อยเป็นไรไป... แล้วเดี๋ยววันอังคารที่ 15 มิถุนายน นี้ ลองๆ เข้าไปดูติดตามดูกันในช่วง Live ที่เฟสบุ๊กแฟนเพจ TH UTRADE กันอีกทีนะครับ จะได้เห็นภาพชัดๆ... เอาแค่เกริ่นๆ ไว้ว่า ไม่ว่าตรงนี้ จะเป็นการขึ้นในคลื่น 5 ของ คลื่น 1 ใหญ่ๆ หรือจะเป็นการจบคลื่น 1 และ 2 ใหญ่ๆ ไปแล้ว กำลังจะขึ้นเป็น คลื่น 3 ใหญ่ๆ ยังไงเสียก็เป็นขาขึ้น และมีโอกาสจะเกิน 1850+/- ได้ทั้งนั้น... บางท่านจะบอกว่า ถ้ามันจะเป็นคลื่น 5 ของ คลื่น 1 ใหญ่ๆ มันอาจจะไม่เกิน 1850+/- จริงๆ ก็ได้ เพราะอาจจะเป็นแค่คลื่น 5 ที่ผิดปกติ หรือ คลื่น 5 Error ก็ได้นั่นเอง... อันหลังนี้ ก็อาจจะเป็นไปได้ เหมือนกันครับ ซึ่งก็ว่ากันไปตามรูปแบบของการนับคลื่นและสัดส่วนการแกว่งตัวของคลื่น... แต่เอาเถอะครับ สรุปๆ แล้ว รอบนี้ ถ้าจะขึ้นจริงๆ ตอนนี้ก็ไม่ต้องรอเฉลยซักครั้ง ขอเล่นตามไปก่อน ด้วยข้อแม้ หลังเริ่มฟังฝาง(หรั่ง) ก็พอ

ดูตามเกม... บางท่านก็อาจจะบอกว่า ไม่น่าจะได้ ไม่น่าจะไหว ไม่น่าจะกลับมาได้จริง ซึ่งอันนี้ ก็เช่นกันครับ ว่ากันตามรูปแบบเทคนิคในตอนนั้นไปก่อน เพราะถ้ารอเฉลย เดี่ยวราคาจะไกลเกินได้

แนวรับ : ... 0.70-0.68 หรือ ไม่ต่ำกว่า 0.66 ไว้ก่อนเป็นดี

เป้าหมาย : ... เล่นรอบดู 1.00-1.10 ถ้ามองยาว ๆ หวัง 2.00

Price Chart...(MIDA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น MIDA... ตามเป้าหมายที่กล่าวมานั้นนั้น ไม่ได้หวังว่าจะพลิกกลับขึ้นไปถึงระดับ เดิมๆ ที่เคยมีนะ เอาแค่เป็นเรื่องของภาพ Rebound ในโครงสร้างใหญ่ๆ ก็จะได้แค่เท่าที่กล่าวมา ก็ถือว่าเพียงพอต่อการทำกำไร ส่วนจะไปได้มากกว่านั้นหรือไม่ เอาไว้มากล่าวกันอีกที เพราะทุกอย่างแล้วนั้น บางทีก็อาจจะต้องไปว่ากันที่หน้างานเวลานั้นๆ ด้วย... หรือ ถ้าใครจะลองเข้าไปดู ในโครงสร้างใหญ่ๆ ก่อนเลยก็ได้จะครับ หากผ่านระดับ 2.00 ไปได้จริง แนวโน้มจะไปได้ถึงไหนต่อ อย่างน้อยๆ จะมีระดับ 4.00 รออยู่ต่อไปหรือเปล่า หรือ จะหวังไว้ว่าอาจจะเป็นการกลับมาของหุ้นตัวนี้ ถ้าเกิน 4.00 ได้แล้วจะไปถึงไหน... อะไรก็เป็นไปได้ ไม่มีใครรู้อันไหน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำหรือซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน